

แบบประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 กรณี ประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง

ชื่อระบบ :	ONE Conference		
ผู้ประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (ชื่อบริษัท) :	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)		
ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ :	เว็บไซต์: inet.co.th หรือ โทรศัพท์ 0-2257-7000		
วันที่ประเมินความสอดคล้อง	21-ส.ค.-63		
ประเภทการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง	<input checked="" type="checkbox"/> การประชุมทั่วไป	<input type="checkbox"/> การประชุมลับ	<input type="checkbox"/> การประชุมลับ (ภาครัฐ)
ประเภทของระบบการให้บริการ	<input checked="" type="checkbox"/> On-Cloud	<input type="checkbox"/> On-Premise	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ โปรดระบุ
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง	<input type="checkbox"/> ISO/IEC 27001	<input type="checkbox"/> ISO/IEC 27701	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ โปรดระบุ
ขอบข่ายการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง :	ระบบ ONE Conference ที่มีรูปแบบการให้บริการ On Cloud โดยมีฟังก์ชันการประชุมผ่านภาพและเสียง การลงคะแนน และการบริหารจัดการผู้เข้าร่วมประชุม โดยการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์		

หมายเหตุ : ผิด ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอก่อนที่กล่าวถึงพิจารณา เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of Interest)

ข้อกำหนด	แนวปฏิบัติ	ความสอดคล้อง	ความสามารถของระบบควบคุมการประชุม
1 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล			
1.1 ต้องกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมระบบควบคุมการประชุม รวมถึงประกาศให้ผู้ร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้องทราบ	นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ควรมีการระบุให้ชัดเจนว่าครอบคลุมระบบควบคุมการประชุม ทั้งนี้ควรมีรายละเอียดที่กำหนดตามหัวข้อดังนี้ (1) การบริหารจัดการสิทธิ์ (2) การควบคุมการเข้าถึง (3) การเข้ารหัสลับข้อมูล (4) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (5) ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินงาน (6) ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการสื่อสารข้อมูล (7) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย (8) ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของการบริหารจัดการเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ (9) การบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้ให้บริการควรมีการประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ร่วมประชุม และผู้เกี่ยวข้องทราบ ผ่านช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ทางการของผู้ให้บริการ ฯลฯ	ISO 27001, ISO 27701	มีการกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดแต่ละหัวข้อ (1) การบริหารจัดการสิทธิ์ (2) การควบคุมการเข้าถึง (3) การเข้ารหัสลับข้อมูล (4) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (5) ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินงาน (6) ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการสื่อสารข้อมูล (7) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย (8) ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของการบริหารจัดการเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ (9) การบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีการประกาศที่เว็บไซต์ https://inet.co.th/assets/html/data_policy.html สำหรับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ มีประกาศที่เว็บไซต์ภายในของ INET กรณีผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการทราบข้อมูลดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลกับผู้ให้บริการ ONE Conference ได้โดยตรง
1.2 ต้องทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่เหมาะสม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	การทบทวนนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการควรมีการทบทวนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การอัปเดตด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมการประชุม การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือมาตรฐาน ฯลฯ	ISO 27001, ISO 27701	มีการทบทวนนโยบายรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุก 1 ครั้งต่อปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน
2 การบริหารจัดการสิทธิ์			
2.1 ต้องมีบัญชีทะเบียนสิทธิ์ที่แสดงให้เห็นสิทธิ์ที่ใช้ในการบันทึก หรือประมวลผล ข้อมูลทั้งหมดของระบบควบคุมการประชุม	ทะเบียนสิทธิ์ควรรวมข้อมูลทั้งสิทธิ์ทางกายภาพ เครือข่าย โปรแกรมประยุกต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นสิทธิ์ที่ใช้ในการบันทึกหรือประมวลผลข้อมูลทั้งหมดของระบบควบคุมการประชุม ผู้ให้บริการควรมีข้อมูลที่เป็นสำหรับการประเมินแนวทางการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เช่น ความสำคัญของสิทธิ์แต่ละรายการในเชิงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบของสิทธิ์แต่ละรายการ ฯลฯ	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ISO 27001	1. มีบัญชีทะเบียนสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสำหรับระบบ ONE Conference และผู้รับผิดชอบทั้งหมดครอบคลุมทั้งสิทธิ์ทางกายภาพ เครือข่าย โปรแกรมประยุกต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการบันทึก รวมถึงการประมวลผล 2. มีบัญชีทะเบียนสิทธิ์ที่แสดงให้เห็นผู้ใช้บริการแต่ละบุคคลเห็นถึงสิทธิ์ที่ใช้ในการบันทึก รวมถึงการประมวลผล เช่น จำนวนครั้งในการใช้งานห้องประชุม และเวลาการใช้งานห้องประชุมครั้งล่าสุด
2.2 ต้องมีเงื่อนไขการเข้าใช้งานสำหรับระบบควบคุมการประชุม ซึ่งเผยแพร่ต่อผู้ร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปปฏิบัติ	เงื่อนไขการเข้าใช้งานควรรวมข้อกำหนดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเผยแพร่ต่อผู้ร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปปฏิบัติ ผ่านช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ทางการของผู้ให้บริการ ฯลฯ	ISO 27001, ISO 27701	มีเงื่อนไขและระเบียบการ (Terms and Conditions) สำหรับระบบ ONE Conference ซึ่งควบคุมข้อกำหนดรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบและปฏิบัติตาม
2.3 ต้องมีมาตรการแสดงให้เห็นการประจักษ์ทั่วไป หรือการประจักษ์ลับได้อย่างชัดเจน	ระบบควบคุมการประชุมควรมีช่องทางสำหรับการแสดงข้อมูลประเภทการประจักษ์ว่าเป็นการประจักษ์ทั่วไป หรือการประจักษ์ลับ เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมทราบ โดยอาจมีช่องทางให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมสามารถระบุได้ด้วยตนเอง เช่น กำหนดในหัวข้อการประชุม ฯลฯ ผู้ให้บริการควรจัดทำคู่มือการแสดงผลประเภทการประจักษ์ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมสามารถปฏิบัติตามได้	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ผู้ใช้งานสามารถกำหนดก่อนการประชุมได้ 2 ส่วน คือ 1. ประกาศให้กับทางผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าเป็นการประชุมแบบปกติหรือการประจักษ์ลับ 2. กำหนดหัวข้อการประชุมเพิ่มเติมว่าสามารถเป็นการประจักษ์ลับ โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขได้ตามเอกสารแนบหัวข้อที่ 3 https://inet.co.th/assets/html/10052020_OneConferenceService.pdf
2.4 ต้องกำหนดรายการ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ในบัญชีทะเบียนสิทธิ์ส่วนที่เป็นข้อมูล พร้อมทั้งกำหนดลำดับความลับ และต้องมีมาตรการในการควบคุมการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	บัญชีทะเบียนสิทธิ์ควรรวมข้อมูลประเภท "ข้อมูลส่วนบุคคล" และผู้ให้บริการควรมีมาตรการในการควบคุมการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การกำหนดผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล วันเวลาที่อนุญาตให้เข้าถึง ช่องทางการเข้าถึง ฯลฯ	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ISO 27701	ระบบมีการจัดการบัญชีทะเบียนสิทธิ์เพื่อควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและมีการกำหนดความลับของข้อมูลและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตามเอกสารแนบหัวข้อที่ 3 https://inet.co.th/assets/html/10052020_OneConferenceService.pdf ในส่วนมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการมีการกำหนดผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
2.5 ต้องขึ้นต้นปฏิบัติสำหรับกรลบหรือทำลายข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม เมื่อมีเหตุให้ต้องดำเนินการ	ขั้นตอนปฏิบัติในการลบหรือทำลายข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมควรรวมการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการควรมีช่องทางให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมดำเนินการได้เอง หรือช่องทางให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมร้องขอให้ผู้ให้บริการลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าวได้	ISO 27001	ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมสามารถดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลได้ 2 วิธีดังนี้ 1. ระบบมีฟังก์ชันที่ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมสามารถดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลได้เอง 2. ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมสามารถร้องขอให้บริการ ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลได้โดยแจ้งมาที่ช่องทางอีเมล noc@inet.co.th
3 การควบคุมการเข้าถึง			
3.1 ต้องกำหนดนโยบายด้านการควบคุมการเข้าถึงสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมอย่างมั่นคงปลอดภัย	นโยบายด้านการควบคุมการเข้าถึงสิทธิ์ควรรวมการเข้าถึงด้านเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ เป็นอย่างน้อย ผู้ให้บริการควรมีประกาศนโยบายให้ผู้ร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ทางการของผู้ให้บริการ ฯลฯ	ISO 27001	ทางบริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านการควบคุมการเข้าถึงสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมอย่างมั่นคงปลอดภัย ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งมีประกาศที่เว็บไซต์ภายในของ INET กรณีผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการทราบข้อมูล ดังกล่าวสามารถแจ้งข้อมูลกับผู้ให้บริการ ONE Conference ได้โดยตรง
3.2 ต้องกำหนดวิธีการให้สิทธิ์ และยกเลิกสิทธิ์ ก่อนการเข้าร่วมประชุมของผู้ร่วมประชุมได้	ระบบควบคุมการประชุมควรมีช่องทางให้สิทธิ์ และยกเลิกสิทธิ์ ก่อนการเข้าร่วมประชุมของผู้ร่วมประชุม เพื่อให้ประธานในที่ประชุมหรือผู้ควบคุมระบบสามารถจัดการประชุมก่อนการประชุมได้ ฯลฯ	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ระบบ ONE Conference มีฟังก์ชันรองรับการตรวจสอบและอนุญาตก่อนการเข้าห้องประชุม รวมถึงการกำหนดให้ยกเลิกสิทธิ์ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมได้ ตามเอกสารแนบหัวข้อที่ 4.1.3 https://inet.co.th/assets/html/10052020_OneConferenceService.pdf
3.3 ต้องสามารถให้ผู้ร่วมประชุมสามารถปฏิเสธ หรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	ระบบควบคุมการประชุมควรมีช่องทางให้ผู้ร่วมประชุมสามารถปฏิเสธ หรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ทั้งก่อนหรือระหว่างการประชุมได้	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ระบบ ONE Conference มีฟังก์ชันรองรับให้ผู้ร่วมประชุมทำการออกจากห้องประชุมได้ ตามเอกสารแนบหัวข้อที่ 4.5.2 https://inet.co.th/assets/html/10052020_OneConferenceService.pdf
3.4 ต้องสามารถจำกัดและควบคุมการให้สิทธิ์ของผู้ให้บริการ	ระบบควบคุมการประชุมควรมีมาตรการรองรับการจำกัดสิทธิ์ของผู้ให้บริการ เช่น สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลการประชุม สิทธิ์ในการจัดการถ่ายทอดเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ ฯลฯ	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ระบบ ONE Conference มีฟังก์ชันรองรับการเปิดและปิด เสียง ภาพ ระหว่างการประชุมได้ตามเอกสารแนบหัวข้อที่ 4.3 https://inet.co.th/assets/html/10052020_OneConferenceService.pdf
3.5 ต้องสามารถแสดงสิทธิ์ของผู้ร่วมประชุมได้	ระบบควบคุมการประชุมควรมีช่องทางให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมหรือผู้ร่วมประชุมสามารถเรียกดูรายชื่อและจำนวนผู้ร่วมประชุม เพื่อให้สามารถพิจารณาผู้เข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ระบบ ONE Conference มีฟังก์ชันกำหนดให้ระบุชื่อทุกครั้งก่อนเข้าห้องประชุมและตรวจสอบจำนวนหรือรายชื่อของผู้ร่วมประชุมได้ ตามเอกสารแนบหัวข้อที่ 4.1.3 https://inet.co.th/assets/html/10052020_OneConferenceService.pdf

ข้อกำหนด	แนวปฏิบัติ	ความสอดคล้อง	ความสามารถของระบบควบคุมการประชุม
3.6 ต้องสามารถปรับและยกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมประชุมได้	ระบบควบคุมการประชุมมีช่องทางในการปรับปรุง และยกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมประชุม ในระหว่างการประชุม โดยรองรับให้ประธานหรือผู้ควบคุมการประชุมสามารถดำเนินการได้เป็นอัตโนมัติ (1) งดการถ่ายทอดเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (2) หยุดการส่งข้อมูล	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	บนระบบ ONE Conference มีฟังก์ชันระบุให้เจ้าของห้องประชุมสามารถสั่งการถ่ายทอดเสียงหรือภาพและเสียงของผู้ร่วมประชุมได้ ตามเอกสารแนบหัวข้อที่ 4.1.3 https://inet.co.th/assets/html/10052020_OneConferenceService.pdf
3.7 ต้องสามารถจำกัดการเข้าถึงข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ทั้งนี้หากเป็นการประชุมลับต้องมีมาตรการตรวจสอบรหัสผ่านที่เกี่ยวกับการประชุมเพิ่มเติม	ระบบควบคุมการประชุมมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต และอาจกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงจากผู้มีหน้าที่จัดการประชุมได้เอง	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	บนระบบ ONE Conference มีฟังก์ชันรองรับให้ผู้ควบคุมการประชุมสามารถกำหนดการตั้งรหัสและอนุญาตก่อนให้ผู้ร่วมประชุมเข้าประชุมได้ ตามเอกสารแนบหัวข้อที่ 3 https://inet.co.th/assets/html/10052020_OneConferenceService.pdf
3.8 ต้องสามารถแสดงตนด้วยวิธีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุมอย่างมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้หากเป็นการประชุมลับต้องมีการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย	ระบบควบคุมการประชุมมีช่องทางสำหรับการแสดงตนด้วยวิธีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุมแบบปัจจัยเดียว (Single-factor Authentication) เป็นอย่างน้อย เช่น รหัสผ่าน ฯลฯ โดยหากเป็นการจัดประชุมที่มีการใช้งานอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อสถานที่มากกว่า 1 ที่ขึ้นไป เช่น Multipoint Control Unit (MCU) ฯลฯ อุปกรณ์ที่ติดตั้งควรมีการตั้งค่าเพื่อจำกัดการใช้งานเฉพาะอุปกรณ์ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ผู้ร่วมประชุมสามารถพิสูจน์ยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุมด้วยการรับรองการแสดงผลของผู้ร่วมประชุมด้วยกัน	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ระบบ ONE Conference มีการยืนยันตัวตนผ่าน Email-Password
3.9 ต้องสามารถตั้งรหัสผ่านที่มั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้หากเป็นการประชุมลับต้องมีมาตรการตรวจสอบรหัสผ่านที่กำหนดให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ระบบควบคุมการประชุมมีการระบุถึงนโยบายการตั้งรหัสผ่านที่มั่นคงปลอดภัย เช่น รหัสผ่านที่มั่นคงปลอดภัยประกอบไปด้วยตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ ฯลฯ	ISO 27001	ระบบ ONE Conference มีการกำหนด นโยบายรหัสผ่าน (Password Policy) ในการเข้าสู่ระบบ ซึ่งต้องประกอบไปด้วย 1. ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 2. ตัวอักษรพิมพ์เล็ก 3. ตัวเลข 4. อักขระพิเศษ 5. ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
4 การเข้ารหัสลับข้อมูล			
4.1 ต้องกำหนดนโยบายด้านการเข้ารหัสลับข้อมูลที่ระบุถึงการเข้ารหัสลับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบนระบบควบคุมการประชุม และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากเป็นการประชุมลับต้องมีมาตรการตรวจสอบรหัสผ่านที่กำหนดให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	นโยบายควบคุมการให้ครอบคลุมถึงการเข้ารหัสลับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีการที่รับประกันการยอมรับตามมาตรฐานสากล และครอบคลุมกระบวนการเข้ารหัสลับข้อมูลในรูปแบบดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย (1) การเข้ารหัสลับของข้อมูลเมื่อมีการรับหรือส่งข้อมูลระหว่างเครือข่าย (data-in-transit encryption) (2) การเข้ารหัสลับของข้อมูลที่จัดเก็บ (data-at-rest encryption)	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ISO 27001	ระบบ ONE Conference มีการกำหนดการเข้ารหัสลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้ 1. การเข้ารหัสการประชุมด้วยกุญแจที่แตกต่างกัน โดยทำการเข้ารหัสก่อนส่งข้อมูลไปยังเครือข่าย และทำการถอดรหัสหลังจากถึงปลายทาง (data-in-transit encryption) ด้วยโพรโทคอล Transport Layer Security (TLS) และเข้ารหัสด้วย AES 2. การเข้ารหัสและการจัดเก็บข้อมูลการประชุม เช่น วีดิโอบันทึกการประชุม (data-at-rest encryption)
4.2 ต้องบริหารจัดการกุญแจสำหรับการเข้ารหัสลับข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย	ผู้ให้บริการควรกำหนดวิธีการบริหารจัดการกุญแจสำหรับการเข้ารหัสลับข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงกุญแจสำหรับการเข้ารหัสลับข้อมูลทั้งแบบสมมาตร (Symmetric Key Cryptography) และระบบรหัสแบบอสมมาตร (Asymmetric Key Cryptography) อย่างน้อยกุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัสลับข้อมูลในแต่ละการประชุมควรแตกต่างกันและไม่มีการใช้ซ้ำ	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ISO 27001	ระบบ ONE Conference มีการเข้ารหัสตามมาตรฐานสากลโดยใช้โพรโทคอล Transport Layer Security (TLS) สำหรับเข้ารหัสลับข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง โดยกุญแจจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการสร้างการประชุม และถูกทำลายเมื่อสิ้นสุดการประชุม
5 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม			
5.1 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการเข้าถึงพื้นที่มั่นคงปลอดภัย (Secure areas)	ขั้นตอนสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่มั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการประชุมควรครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญ เช่น การลงชื่อเข้าและออกพื้นที่ การตรวจสอบความผิดปกติของการเข้าถึงพื้นที่ ฯลฯ	ISO 27001	ระบบ ONE Conference จะถูกติดตั้งอยู่บน Data Center INET ที่มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะต้องมีการกำหนดชื่อเพื่อเข้าออกพื้นที่ที่ตั้งกล่าว และไม่อนุญาตผู้ที่ไม่ได้รับการลงทะเบียนตามข้อกำหนด เข้าใช้พื้นที่ที่ตั้งกล่าวเด็ดขาด
6 ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินงาน			
6.1 ต้องมีคู่มือการใช้งานของระบบควบคุมการประชุม และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้	ผู้ให้บริการควรจัดทำเอกสารของขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการประชุมอย่างชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการเอกสาร เช่น การปรับปรุงเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร ช่องทางการเข้าถึงและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ISO 27001	เป็นขั้นตอนการใช้งานของลูกค้าย ตั้งแต่การสั่งซื้อบริการของทางลูกค้า รวมถึงทางผู้ให้บริการจะมีเอกสารแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้บริการเพื่อความสะดวกและง่ายในการใช้งานตามเอกสารอ้างอิง ดังนี้ https://inet.co.th/assets/html/10052020_OneConferenceService.pdf
6.2 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมการประชุม	ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการประชุมควรครอบคลุมการประเมินผลกระทบ การมอบหมายการปรับปรุง การอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจ การวางแผนสำรอง และการทดสอบ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสียหายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น และรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล	ISO 27001	มีการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับระบบ ONE Conference ดังนี้ 1. ทดสอบการเปลี่ยนแปลงระบบในส่วนพัฒนา (Development Zone) 2. ประเมินผลกระทบ 3. มอบหมายการปรับปรุงระบบ 4. วางแผนสำรอง (Rollback) 5. อนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจ 6. ดำเนินการเปลี่ยนแปลง และทดสอบ
6.3 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรของระบบควบคุมการประชุม	ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารขีดความสามารถของระบบควบคุมการประชุมควรครอบคลุมการติดตาม ปรับปรุง และคาดการณ์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของระบบ เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้งานทรัพยากรให้รองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	ISO 27001	บนระบบ ONE Conference มีระบบ Monitor สำหรับตรวจสอบทรัพยากรบนระบบ ซึ่งทางผู้ให้บริการนำข้อมูลบนระบบ Monitor มาจัดทำ Resource Plan เพื่อขยายระบบและรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
6.4 ต้องควบคุมสภาพแวดล้อมของการพัฒนา การทดสอบ และการใช้งานจริง ซึ่งแบ่งแยกออกจากกัน	ผู้ให้บริการควรจัดให้มีการแยกสภาพแวดล้อมส่วนของการพัฒนา การทดสอบ และการทำงานจริงของระบบควบคุมการประชุม ในแต่ละส่วนออกจากกัน เพื่อลดความเสี่ยงของการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญาต และควรกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละส่วนที่แตกต่างกัน	ISO 27001	ทางผู้ให้บริการมีการแยก Zone การพัฒนาและให้บริการลูกค้าออกจากกัน เพื่อกรณีมีการแก้ไขจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของทางลูกค้า
6.5 ต้องสามารถรับมือกับภัยคุกคามประเภทมัลแวร์	ผู้ให้บริการควรจัดให้มีวิธีการตรวจจับ การป้องกัน และการกู้คืน ที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามไปรวมไม่เพียงประสงค์ต่อระบบควบคุมการประชุม เช่น การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) การติดตั้งระบบตรวจจับภัยคุกคาม (Intrusion Detection System) การสำรองข้อมูล ฯลฯ	ISO 27001	บนระบบ ONE Conference จะมี Firewall เป็นตัวกำหนดการเปิดและปิดการเข้าถึงระบบ และมีการติดตั้ง Antivirus ไว้ และมีการ Backup ข้อมูลตามแผนของระบบ Cloud INET
6.6 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลของระบบควบคุมการประชุม กรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีการกำหนดผู้ดำเนินการสำรองข้อมูล และกู้คืนข้อมูลส่วนบุคคลด้วย รวมถึงต้องมีการประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลที่สำรองให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเหมาะสม	ขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลของระบบควบคุมการประชุมควรครอบคลุมรายการบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ที่จำเป็นต้องมีการสำรองข้อมูล วิธีการสำรองข้อมูล พร้อมระบุช่วงเวลาที่ต้องจัดเก็บข้อมูลที่สำรอง รวมถึงแนวทางการทดสอบการกู้คืนอย่างเหมาะสม โดยกรณีที่การสำรองนั้นมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ด้วย ควรมีการกำหนดรายละเอียดผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม เช่น ผู้ดำเนินการสำรองข้อมูล ผู้ทดสอบการกู้คืนข้อมูล ฯลฯ ทั้งนี้ ระบบควบคุมการประชุมควรถูกกำหนดให้มีการสำรองข้อมูลบันทึกประเภทเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการแจ้งเหตุขัดข้องระหว่างการประชุม ฯลฯ อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 7 วันนับแต่วันสิ้นสุดการประชุมในแต่ละครั้ง และควรประกาศระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลที่สำรองให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ISO 27001, ISO 27701	ระบบ ONE Conference มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานตามหลัก พบ คอมพิวเตอร์ (จำนวน 90 วัน) รวมถึงการสำรองข้อมูลตามมาตรฐาน Cloud (Backup offsite - onsite) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นสำหรับการให้บริการ โดยหากเกิดปัญหาบนระบบหลักและไม่สามารถกู้คืนระบบหลักให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ทางผู้ให้บริการจะนำระบบสำรองขึ้นเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ ซึ่งทางผู้ให้บริการมีการแจ้งให้ผู้จัดการประชุมทราบก่อนการให้บริการ

ข้อกำหนด	แนวปฏิบัติ	ความสอดคล้อง	ความสามารถของระบบควบคุมการประชม
6.7 ต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีการทบทวนอย่างเหมาะสม	ระบบควบคุมการประชมจะถูกตั้งค่าให้จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้ร่วมประชม โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ สามารถระบุตัวบุคคล หรือชื่อผู้ใช้งาน (Username) วันและเวลาของการเข้าร่วม ประชม และเลิกประชมเทียบเวลาอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานสากล ผู้ให้บริการควรมีการกำหนดรอบของการทบทวนข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์อย่าง น้อย 1 ครั้ง ต่อปี	กระบวนการจัดการประชมผ่าน สืออิเล็กทรอนิกส์, ISO 27001	ระบบ ONE Conference ถูกตั้งค่าให้จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ของผู้ร่วมประชม ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้งาน (Username) วันและเวลาของการเข้าร่วมประชม และเลิกประชมเทียบเวลาอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานสากล และมีการกำหนดรอบของการทบทวนข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 ครั้ง ต่อปี
6.8 ต้องมีการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยอย่างน้อย ต้องสามารถระบุผู้ที่ดำเนินการ วันเวลา และวัตถุประสงค์ในการใช้ หรือประมวผล	ผู้ให้บริการควรจัดเก็บข้อมูลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจราจร อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลจัดเก็บอยู่ภายใน โดยครอบคลุมข้อมูล ผู้ที่ ดำเนินการ วันเวลา และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเป็นอันน้อย	กระบวนการจัดการประชมผ่าน สืออิเล็กทรอนิกส์, ISO 27701	มีการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ที่ ดำเนินการ วันเวลา และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ
6.9 ต้องป้องกันการเปลี่ยนแปลง และการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ต่อข้อมูลจราจร อิเล็กทรอนิกส์	ผู้ให้บริการควรจัดเตรียมวิธีป้องกัน การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึง และการลบ โดย ไม่ได้รับอนุญาตต่อข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การจำกัดสิทธิ์การดำเนินการใน แต่ละฟังก์ชันการทำงาน การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเข้าใช้งานที่ผิดปกติ ฯลฯ	กระบวนการจัดการประชมผ่าน สืออิเล็กทรอนิกส์, ISO 27001	มีการจำกัดสิทธิ์การดำเนินการในแต่ละฟังก์ชันการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์
6.10 ต้องจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง กำหนดระยะเวลาในการลบหรือเปลี่ยนรูปข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บให้ไม่สามารถระบุ ตัวบุคคลได้ โดยต้องมีการประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเหมาะสม	ผู้ให้บริการควรกำหนดวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในข้อมูล จราจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุมการบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ผู้ให้บริการควรกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ ควบคุมการประชม และแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชม หรือผู้ร่วม ประชมทราบผ่านช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ทางการของผู้ให้บริการ ฯลฯ พร้อมทั้งกำหนดวิธีการลบ หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลส่วนบุคคลที่ จัดเก็บให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ร่วมด้วย	กระบวนการจัดการประชมผ่าน สืออิเล็กทรอนิกส์, ISO 27701	มีการจำกัดบุคคล และสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะถูกรักษาเป็นระยะเวลา 90 วัน และมีการแจ้งผู้จัดการประชมถึงรายละเอียดการจัดเก็บ ข้อมูล ซึ่งทางผู้ให้บริการมีการแจ้งให้ผู้จัดการประชมทราบก่อนการใช้บริการ
6.11 ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์จากการใช้งานของผู้ควบคุมระบบและผู้ ให้บริการ รวมถึงมีการทบทวนอย่างเหมาะสม โดยต้องมีการประกาศหรือแจ้งข้อมูล เกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	ผู้ให้บริการควรจัดเก็บข้อมูลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจราจร อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้ควบคุมระบบ และควรประกาศ หรือ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ผ่าน ช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ทางการของผู้ให้บริการ ฯลฯ โดย ครอบคลุมกิจกรรมดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย (1) บันทึกการทำงานของระบบ (system logs) (2) บันทึกการเข้าออกระบบ (login-logout logs) (3) บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบ (login attempts logs) (4) บันทึกปัญหาหรือความผิดพลาดต่าง ๆ (fault logs) ผู้ให้บริการควรมีการกำหนดช่วงเวลาของการทบทวนข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเหมาะสม	กระบวนการจัดการประชมผ่าน สืออิเล็กทรอนิกส์, ISO 27001	ระบบ ONE Conference มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะเวลา 90 วันโดย จัดเก็บกิจกรรมดังต่อไปนี้ (1) บันทึกการทำงานของระบบ (system logs) (2) บันทึกการเข้าออกระบบ (login-logout logs) (3) บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบ (login attempts logs) (4) บันทึกปัญหาหรือความผิดพลาดต่าง ๆ (fault logs) มีการกำหนดการทบทวนข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 ครั้งต่อปี เป็นอย่างน้อย ซึ่งทางผู้ให้บริการ มีการแจ้งให้ผู้จัดการประชมทราบก่อนการใช้บริการ
6.12 ต้องสามารถตั้งค่า Clock synchronization ของระบบควบคุมการประชมให้ตรงกับ แหล่งเทียบเวลาอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นแหล่งเทียบเวลาในระดับ (stratum) เดียวกันทั้งระบบควบคุมการประชม	ระบบควบคุมการประชมจะถูกตั้งค่าเทียบเวลา (clock synchronization) ให้ตรง กับแหล่งเทียบเวลาอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฯลฯ รวมถึงควรเป็นแหล่งเทียบเวลาในระดับ (stratum) เดียวกันทั้งระบบควบคุม การประชม เช่น ตั้งค่าการใช้งานระดับ stratum-1 ให้เหมือนกับทั้งระบบควบคุม การประชม	ISO 27001	บนระบบ ONE Conference จะมีการ clock synchronization กับ Server ของสำนัมาตร ซึ่ง เป็นสถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อให้เวลาถูกต้องตามหลักสากล ตามเอกสารแนบ
6.13 ต้องจัดการช่องโหว่ทางเทคนิคของระบบควบคุมการประชม โดยต้องได้รับการแก้ไข อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้ให้บริการควรกำหนดช่องทางในการรับแจ้งช่องโหว่ และดำเนินการจัดการ ประเมินผลกระทบ การจัดการช่องโหว่ เมื่อมีผู้แจ้งเหตุอย่างทันท่วงที พร้อม เผยแพร่รายละเอียดของช่องโหว่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ผู้ให้บริการควรมีการตรวจสอบช่องโหว่ทางเทคนิคของระบบควบคุมการประชม อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี หรือเมื่อระบบควบคุมการประชมมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมการประชมไม่มีความเสี่ยงรุนแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การให้บริการ หรือกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล	ISO 27001	ผู้แจ้งเหตุสามารถแจ้งช่องโหว่ได้ 2 ช่องทางดังนี้ (1) อีเมล noc@inet.co.th (2) Service Desk โทร 02-257-7111 อ้างอิง: http://ir.inet.co.th/contact/ มีการกำหนดการตรวจสอบช่องโหว่ทางเทคนิคของระบบ 1 ครั้งต่อปีเป็นอย่างน้อย หรือเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
6.14 ต้องทบทวนความสอดคล้องด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมการ ประชมอย่างเหมาะสม	ผู้ให้บริการควรจัดให้มีการทบทวนความสอดคล้องด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของระบบควบคุมการประชม เช่น การตรวจประเมินภายใน (internal audit) อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ฯลฯ	ISO 27001	มีการตรวจประเมินภายใน (internal audit) ของทั้งระบบควบคุมการประชม และระบบ cloud จำนวน 1 ครั้งต่อปีเป็นอย่างน้อย
7 ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการสื่อสารข้อมูล			
7.1 ต้องบริหารจัดการเครือข่ายอย่างมั่นคงปลอดภัย	ผู้ให้บริการควรจัดให้มีการบริหารจัดการเครือข่าย โดยครอบคลุมมาตรการ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย (1) การป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต (2) การป้องกันการดักจับข้อมูล (3) การรักษาความถูกต้องของข้อมูลที่รับส่งบนเครือข่าย (4) การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานที่สามารถใช้ระบบสารสนเทศระยะไกล (5) การป้องกันการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอก เช่น กำหนดให้ติดตั้ง Firewall และติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ ฯลฯ	ISO 27001	มีการจัดให้มีการบริหารจัดการเครือข่าย โดยครอบคลุมมาตรการดังนี้ (1) กำหนดให้มีการติดตั้ง Firewall และกำหนดบัญชีผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านที่มั่นคงเพื่อป้องกันการเข้าถึง เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต (2) มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการดักจับข้อมูล (3) มีการเข้ารหัสเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลที่รับส่งบนเครือข่าย (4) มีการจำกัดบุคคล และสิทธิ์บัญชีผู้ใช้งานที่สามารถใช้ระบบสารสนเทศระยะไกล (5) มีการติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอก และ Deep Security เพื่อป้องกันไวรัส
7.2 ต้องกำหนดนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย และขั้นตอน ปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการประชม โดยกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องต้องมีมาตรการในการติดตามการปฏิบัติให้ สอดคล้องกับสิ่งที่กำหนดไว้	นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติควรครอบคลุมเรื่องการเข้ารหัสลับข้อมูลระหว่าง โอนย้ายข้อความ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชมเป็นอย่างน้อย ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบนเครือข่ายควรกำหนด วิธีการและช่องทางการดำเนินการอย่างชัดเจน โดยอาจเชื่อมโยงแผนภาพเครือข่าย เพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมการดำเนินการของระบบควบคุมการประชม รวมถึงกรณี ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่รับส่งอยู่บนเครือข่ายควรมีการบันทึกกิจกรรมการดำเนินการ พร้อมผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	ISO 27001	การเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างผู้ประชมมีการใช้ช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัย และข้อมูลการประชมต่างๆ เช่น ภาพ เสียง และข้อความจะถูกเข้ารหัสลับระหว่างโอนย้ายผ่านเครือข่าย
8 การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย			
8.1 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการรับมือเหตุการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบควบคุมการประชม โดยหากพบว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ต้องมีมาตรการใน การจัดการอย่างมั่นคงปลอดภัย	ผู้ให้บริการควรจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติเรื่องการรับมือเหตุการณ์ด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมการประชมที่ครอบคลุมกระบวนการ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย (1) การรับแจ้งและยืนยันเหตุฯ (2) การจำแนกเหตุฯ และประเมินผลกระทบ (3) การตอบสนองต่อเหตุฯ (4) การจัดเก็บพยานหลักฐาน ในกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ผู้ให้บริการควรมีการระบุเพิ่มเติมถึงความ รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ ข้อมูลที่รั่วไหล การรายงานเหตุฯ ไปยังผู้เกี่ยวข้อง เป็นอย่างน้อย	ISO 27001, ISO 27701	มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเรื่องการรับมือเหตุการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบโดยครอบคลุมกระบวนการดังต่อไปนี้ (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับแจ้งและยืนยันเหตุฯ (2) มีการจำแนกเหตุฯ และประเมินผลกระทบ (3) มีการแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองต่อเหตุฯ (4) จัดเก็บพยานหลักฐาน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจะมีกระบวนการแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูล และผู้เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนด	แนวปฏิบัติ	ความสอดคล้อง	ความสามารถของระบบควบคุมการประชุม
8.2 ต้องมีการรับแจ้งเหตุและรายงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมการประชุม รวมถึงความขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อการประชุม	ผู้ให้บริการควรจัดทำมีช่องทางรับแจ้งเหตุและรายงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมการประชุม รวมถึงความขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อการประชุม โดยข้อมูลที่แจ้งควรครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย (1) รายละเอียดผู้แจ้งเหตุฯ (2) ระยะเวลาที่พบเหตุฯ (3) รายละเอียดของเหตุฯ	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ISO 27001	ผู้แจ้งเหตุสามารถแจ้งได้ 2 ช่องทางดังนี้ (1) อีเมล noc@inet.co.th (2) Service Desk โทร 02-257-7111 อ้างอิง: http://ir.inet.co.th/contact/
8.3 ต้องมีมาตรการสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมการประชุม โดยกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลต้องมีการสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากเป็นการประชุมลับ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าทางเทคนิคในระดับรุนแรง (อ้างอิงตามข้อมูล CVSS ที่ severity ระดับ high ขึ้นไป) ให้ครบทุกรายการก่อนให้บริการ	ผู้ให้บริการควรกำหนดวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมการประชุม โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย (1) การประเมินผลกระทบของเหตุฯ (2) แนวทาง และช่องทางในการแจ้งเหตุฯ (3) การบันทึกเหตุฯ โดยให้มีการระบุรายละเอียดคำอธิบายเหตุการณ์ ช่วงเวลาผลกระทบ ช่วงเวลาที่เกิดผลกระทบ ในกรณีที่รั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ผู้ให้บริการควรมีการดำเนินการเพิ่มเติมอย่างน้อยในกระบวนการสื่อสารไปยังเจ้าของข้อมูล และผู้เกี่ยวข้อง	ISO 27001	มีการกำหนดวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบโดยมีการประเมินผลกระทบ, กำหนดแนวทาง และช่องทางในการแจ้งเหตุฯ, บันทึกรายละเอียดของเหตุฯ และในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจะมีกระบวนการการแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูล และผู้เกี่ยวข้อง
8.4 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการรวบรวม และจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างชัดเจน	ผู้ให้บริการควรจัดทำขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการรวบรวม และจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ผู้ให้บริการควรรวบรวมบันทึกกิจกรรมที่ดำเนินการ พร้อมระบุวันเวลา และวิธีการจัดเก็บอย่างชัดเจน	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ISO 27001	กรณีไม่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย บริษัทมีขั้นตอนปฏิบัติในการรวบรวมบันทึกกิจกรรมที่ดำเนินการพร้อมทั้งระยะเวลาของเหตุการณ์ไว้
9 ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของการบริหารจัดการเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ			
9.1 ต้องมีแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องของการให้บริการระบบควบคุมการประชุม ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน	ผู้ให้บริการควรจัดทำแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องของการให้บริการระบบควบคุมการประชุม ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เกิดเหตุภัยพิบัติ เกิดจากโจมตีทางไซเบอร์ ฯลฯ และแผนฯ ควรครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย (1) ผู้เกี่ยวข้อง (2) ขั้นตอนการรับมือ และกู้คืนเหตุฯ (3) กำหนดการทดสอบแผนฯ	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ISO 27001	มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความต่อเนื่อง โดยกำหนด (1) ผู้เกี่ยวข้อง (2) ขั้นตอนการรับมือ (3) กำหนดการทดสอบแผนรับมือ
9.2 ต้องมีการซ้อมแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องของการให้บริการระบบควบคุมการประชุมอย่างเหมาะสม	ผู้ให้บริการควรจัดทำให้มีการซ้อมและปรับปรุงแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องของการให้บริการระบบควบคุมการประชุม อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนดังกล่าวมีความครอบคลุมการรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบควบคุมการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ISO 27001	มีการซ้อมและปรับปรุงแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบ 1 ครั้งต่อปี
9.3 ต้องมีระบบสำรองที่พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการให้บริการ	ระบบสำรองของระบบควบคุมการประชุมควรทำงานทดแทนระบบหลักได้อย่างปกติ และเพียงพอต่อการใช้งานตามที่มีการประเมินความพร้อมของทรัพยากรที่ใช้ ผู้ให้บริการควรจัดทำมีการทดสอบระบบสำรองเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดขึ้น	กระบวนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ISO 27001	มีระบบสำรองที่สามารถทำงานทดแทนระบบหลักได้ และมีทรัพยากรเพียงพอต่อการใช้งาน โดยกำหนดให้มีการทดสอบ 1 ครั้งต่อปี
10 การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ให้บริการ			
10.1 ต้องกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล หรือตามความเหมาะสม	ผู้ให้บริการควรกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ประกอบด้วย หัวข้ออย่างน้อยดังนี้ (1) วัตถุประสงค์ บทบาทและหน้าที่ (2) ขอบเขตของวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (3) ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง (4) การประเมินผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมถึง ผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการ หมายเหตุ : ผู้ให้บริการควรนำวิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ เช่น มาตรฐาน ISO 31000 หรือมาตรฐาน ISO/IEC 27005 ฯลฯ	ISO 27001	กำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี (1) การกำหนดบทบาทและหน้าที่ (2) ขอบเขต (3) ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง (4) การประเมินผลกระทบ และโอกาสที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการ
10.2 ต้องทบทวนวิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ	ผู้ให้บริการควรกำหนดระยะเวลาทบทวนวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง และวิธีการประเมินความเสี่ยงพร้อมดำเนินการทบทวนตามระยะเวลาที่กำหนด หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การอัปเดตการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือมาตรฐาน ฯลฯ	ISO 27001	มีการกำหนดระยะเวลาทบทวนวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง และวิธีการประเมินความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ขอรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และสอดคล้องตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563